



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ ว ๖๓๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ  
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการระดับปฏิบัติการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ  
การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่  
และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๖ ราย  
แยกเป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๑๑๐ ราย และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๖ ราย โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติตามรายชื่อ  
ดังกล่าวจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑  
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตรารับเอกสารที่สำนักงานเลขานุการกรม) หากพ้นระยะเวลา  
ที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาได้ที่ <http://www.person.doe.go.th>  
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำและตรวจสอบข้อมูล  
บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doe.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับ  
การประเมินผลงาน” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรรตน์ กวินพิศุทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์  
๐๘๕-๗๑๘๙๗๘๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายदनัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๕๖

กรมส่งเสริมการเกษตร  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการระดับปฏิบัติการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจจัดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๖ ราย แยกเป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๑๑๐ ราย และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๖ ราย โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติตามรายชื่อดังกล่าวจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (คือวันที่ประทับตรารับเอกสารที่สำนักงานเลขานุการกรม) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ <http://www.person.doe.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำและตรวจสอบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doe.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรรตน์ กวินพิศุทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๗๑๘๙๗๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายदनัย ชื่นอารมย์)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

E-mail : [person30@doae.go.th](mailto:person30@doae.go.th)

## เพื่อผลประโยชน์ของท่าน!

“โปรดอ่านและจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคำแนะนำนี้เท่านั้น”

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำ และตรวจสอบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doae.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน”

\* เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร กรณีมีการให้แก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือก หรือสอบถามข้อสงสัยในการจัดทำ หรือติดตามผลการประเมิน และคำสั่งเลื่อนระดับ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มชำนาญการ ๒/๖๑ ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้




บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงระดับชำนาญการ  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๑๙๙	นางสาววนิดา ดากรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๒	๒๐๐	นางสาวบุษยา มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	
๓	๒๓๔	นายไพรุ้ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๔	๒๓๗	นายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างงาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๕	๙๐๕	นางสาวรัฐธา ศรีญาณลักษณ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๖	๙๕๖	นางสาวจิรวดี พลัดจูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b></p> <p align="center"><b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a></p>
๗	๑๐๒๘	นางสาวสุดารัตน์ แซ่มช้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ จัดการดินปุ๋ย)	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรณีฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๘	๑๑๙๘	นายสรศักดิ์ แก่อินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๙	๑๒๐๘	นางสาวรุ่งอรุณ อันสุดใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๑๐	๑๒๗๑	จำสิบตรีศรุตบุญธนัญญ์ ปุโลอารีย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<p align="right"><i>Handwritten signature</i></p>


ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๑	๑๓๒๐	นางสาวปรมาภรณ์ ลุ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการศึกษา</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการศึกษาประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา</p>
๑๒	๑๔๙๐	นายพนพล ภูมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา)	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการศึกษา</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๓	๒๓๖๙	นายวิชาญ กำเนิดเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๑๔	๑๕๑๗	นางภาวิณี ทับรอด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๑๕	๑๕๗๕	นางสาววรรัตน์ เกียรติเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๕ จังหวัดสงขลา (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	


ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๖	๑๖๖๐	นายอนรรักษ์ พากเพียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>
๑๗	๑๗๒๒	นางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	<p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p>
๑๘	๑๘๑๓	นางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	<p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๙	๑๘๔๖	นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าสัก จังหวัดกาญจนบุรี	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๒๐	๑๘๗๕	นายธงชัย จันทร์จู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๑	๑๙๓๒	นางสาวกทอง ตรุษศาสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	<p align="right"></p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๒๒	๑๙๔๘	นายนิติธร กายขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b></p> <p align="center"><b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a></p>
๒๓	๑๙๕๐	นางสาวชุลีรัตน์ ไพศาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๒๔	๒๐๓๖	นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๒๕	๒๓๓๔	นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๖	๒๕๓๖	นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	
๒๗	๒๖๖๗	นางสาวทัศนีย์ ครุฑพิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๒๘	๒๙๕๔	นางสาวกรรณิการ์ กริมสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	





ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๒๙	๓๑๘๑	นางสาวน้ำฝน ลือขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doe.go.th">http://person.doe.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๓๐	๓๒๖๑	นางสาวพัชรา แสนสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๓๑	๓๒๗๓	นางสาวอุบลทิพย์ วุฒิชิมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๓๒	๓๓๕๖	นางสาวนฤมล อุปละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๓๓	๓๓๙๗	นางสาวกัลย์ธีรา คันธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	
๓๔	๓๔๐๐	นางสาวญาณิ โปธาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	
๓๕	๓๕๑๓	นายก่อ่งปฐพี ต้นสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	


ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๓๖	๓๖๕๕	นายพงศ์พัฒน์ วยวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๓๗	๓๖๐๑	นายอภินันท์ สร้อยญาณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
๓๘	๓๖๖๕	นางสาวอริศรา มหาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	
๓๙	๓๗๙๕	นางสาวศรินทร แก่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๔๐	๓๘๓๕	นางสาวนภารวรรณ โตสติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	
๔๑	๓๘๔๓	นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	
๔๒	๓๘๗๖	นายณฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๔๓	๓๘๘๖	นายวิวัฒน์ สักวาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doe.go.th">http://person.doe.go.th</a>
๔๔	๓๙๑๗	นายธนบดีรินทร์ วงษ์เมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	<b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๔๕	๓๙๓๔	นางเนตรนภา ปู่คำปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔๖	๔๐๐๐	นางสาวณัฐพร เขียวสระคู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๔๗	๔๐๘๙	นางสาวณัฐพร จินประชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	
๔๘	๔๑๐๖	นางสาวสุภาภรณ์ ปานขริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	
๔๙	๔๑๖๙	นางสิรินาถ อินภูวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๕๐	๔๒๓๖	นายไชยรัตน์ ทัศน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธารวม จังหวัดนครพนม	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๕๑	๔๖๒๒	นางสาววาสนา โกละกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๕๒	๔๘๓๐	นางสาวธัญญาวรรณ เรือนทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	
๕๓	๔๘๔๖	นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	
๕๔	๔๘๕๘	นางสาวขวัญดาว แก้วสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	
๕๕	๔๙๐๖	นางสาวเพ็ญติตา เอี่ยมชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	
๕๖	๔๙๕๙	นายเสกสรรค์ อุดมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๕๗	๕๐๐๔	นายรัฐภูมิ ศรีอำไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b></p> <p align="center"><b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๕๘	๕๐๔๑	นายอดิสร นิมนงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	
๕๙	๕๒๐๓	นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย จังหวัดน่าน	
๖๐	๑๐๑๙๔	นางสาวอรทัย บุญเคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๖๑	๕๕๐๘	นางสาวลำไย เพ็ชรนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	
๖๒	๕๕๖๐	นางสาวอรพิมพ์ สุริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	
๖๓	๕๖๒๗	นางพรทิพย์ สุนทรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๖๔	๕๗๒๐	นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b></p> <p align="center"><b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๖๕	๕๖๓๖	นางสาวเบญจพร ตั้งวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๖๖	๕๙๕๑	นางสาวอรารีย์ คงเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๖๗	๖๐๔๗	นายฤชากร ขุนอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๖๘	๖๐๙๐	นางสาวรัตนภรณ์ นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	
๖๙	๖๑๒๖	นายธีรวัฒน์ ข้าวทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุกามยาว จังหวัดพะเยา	
๗๐	๖๑๙๐	นางสาวอนุสรุา จำปาดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงแก้วป่า จังหวัดพังงา	




ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๗๑	๖๔๙๒	นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๗๒	๖๖๐๗	นางสาวอังคณา กัดเข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
๗๓	๖๖๔๙	นายธรรมบุญ สังข์สน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	
๗๔	๖๘๙๗	นางสาวอริสา เบญจประทานพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จังหวัดแพร่	
๗๕	๗๐๗๓	นางนิตยา สมมุติรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	
๗๖	๗๑๐๒	นายไพวงศ์ แสงซิวหลวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	
๗๗	๗๑๒๖	นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม	




ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๗๘	๗๑๕๐	นางศุภพิศ พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๗๙	๗๔๕๑	นางจุฑามาศ คำสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	
๘๐	๗๔๘๖	นายศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	
๘๑	๗๕๙๐	นางเทียมจันทร์ มงคลธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
๘๒	๗๖๗๑	สิบเอกปริญญา นวลเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	
๘๓	๗๗๒๑	นางสาวภมรรัตน์ แยมจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
๘๔	๗๘๐๖	นางกฤตติกา ขนิษฐทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง	






ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๘๕	๗๙๓๓	นายสิทธิชัย ลิ่มดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a>
๘๖	๗๙๔๔	นายพรชัย ชิ่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	<b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๘๗	๗๙๕๑	นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๘๘	๘๑๖๔	นายสถาพร วงศ์สุรีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๘๙	๘๑๗๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริมาศ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๙๐	๘๒๔๒	นางสาววรรณภา กำถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๙๑	๘๕๕๔	นางสาววิภาวดี ห่วงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดศรีสะเกษ	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๙๒	๘๖๔๖	นางปริยววรรณ ยวนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a>
๙๓	๘๘๘๖	นางสาวเบญจภรณ์ อ่อนสุระทุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดสกลนคร	ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๙๔	๙๒๒๗	นายกิตติพงษ์ พูลผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๙๕	๙๐๗๐	นายอภิพล ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๙๖	๙๔๘๑	นายพุทธิพงษ์ จำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๙๗	๙๕๑๐	นางธนวรรณ สุขนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๙๘	๙๕๒๖	นางกรรณิกา ชันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๙๙	๙๕๔๑	นางสาวสุอาภา สกุนินีวิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p align="right"><i>Handwritten signature</i></p>
๑๐๐	๙๖๑๒	นางสาวศิริินภา อ้นบางเขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย	
๑๐๑	๙๖๒๕	นางสาวจิราพร ปาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย	
๑๐๒	๙๖๙๑	นางกรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	
๑๐๓	๙๗๒๐	นางสาวชริษาพันธ์ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๐๔	๑๐๑๕๖	นางสาวจอมศรี มะลิซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	
๑๐๕	๑๐๔๔๑	นายธนภุต ชมภูนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	


ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๐๖	๑๐๕๔๗	นางสาวสุภัทรา หมื่นนกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b></p> <p align="center"><b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๐๗	๑๐๖๖๕	นายธงชัย พรหมศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	
๑๐๘	๑๐๘๕๘	นายทวีปกรณ บุญวรนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๐๙	๑๐๘๘๑	นายจิตติ จันท์ภาภาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๑๐	๑๑๐๗๔	นางสาวทัศนีย์ ปิ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	<p align="right"><i>Handwritten signature</i></p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๕๐๘๒	<p><b>พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</b> นายธีรรัตน์ ภูเบญญาพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส</p>	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> 
๒	๕๑๐๖	<p>นางสาวจิรพันธ์ สวนพิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส</p>	
๓	๕๑๒๑	<p>นางสาวฟูชียะห์ กือสะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส</p>	
๔	๕๑๒๓	<p>นางสาววนิตรา แวสาเหาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส</p>	
๕	๙๐๓๓	<p>นางสาวจุฑารัตน์ เทพนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำลือ จังหวัดสงขลา</p>	
๖	๙๑๕๙	<p>นางสาวจริยาภรณ์ วังสะปราบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล</p>	

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงระดับชำนาญการ  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพิ่มเติม จำนวน ๖ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๒๘๑๐	นางสาวแสงนภา เกิดรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๒	๑๓๙๔	นางสาววิมลวรรณ แสงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๓ จังหวัดระยอง	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓	๔๓๘๔	นางสาวสายชล พุ่มเกาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างงาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๔	๘๑๓๖	นายสงกรานต์ ดวงอ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
๕	๙๓๑๐	นายวาสิฎฐ์ วรวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	




ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๖	๘๒๓๔	<p>นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก)</p>	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</li> <li>แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> <li>ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</li> <li>ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</li> <li>ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</li> </ol> <p style="text-align: right;"></p>

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงระดับชำนาญการ  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพิ่มเติม จำนวน ๖ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๒๘๑๐	นางสาวแสงนภา เกิดรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๒	๑๓๙๔	นางสาววิมลวรรณ แสงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๓ จังหวัดระยอง	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓	๔๓๘๔	นางสาวสายชล พุ่มเกาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างงาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมา จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๔	๘๑๓๖	นายสงกรานต์ ดวงอ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
๕	๙๓๑๐	นายวาสิฎฐ์ วรวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	





ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๖	๘๒๓๔	นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก)	<p align="center"><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b> <b>เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <a href="http://person.doae.go.th">http://person.doae.go.th</a> <b>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้</b> <b>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๗	๓๒๗๑	นางสาววีชนี เทพสถิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	<p align="center"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p align="right"></p>